

ผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.)

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรี (หลังใน)

โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เป็นประธานการประชุมฯ

ที่	ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินการ
๑	ให้ มท. กำชับจังหวัดสมุทรสาครในการจำแนกบุคคล ๒ กลุ่มให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคโดยดำเนินการ ดังนี้ ๑.๑ ผู้ที่ไม่ติดเชื้อโควิด - 19 ๑.๒ ผู้ที่ติดเชื้อโควิด - 19 โดยแยกเป็น ๑.๒.๑ ผู้ที่ติดเชื้อและไม่แสดงอาการ ให้จังหวัดนำกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้ารับการกักกันตัวที่ค่ายลูกเสือในพื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๑.๒.๒ ผู้ที่ติดเชื้อและแสดงอาการ ให้จังหวัดนำกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้ารับการรักษาในศูนย์ห่วงใยคนสาคร	-	
๒	ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และข้อมูลผู้ติดเชื้อให้ตรงกันก่อนแถลงข่าว ศบค. ประจำวัน เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในข้อมูลจาก ศบค. เป็นหลัก	-	
๓	ให้ มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “ควบคุมให้มีการใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ โดยดำเนินการเป็นพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและดำเนินการในกิจกรรมที่มีความจำเป็นและ “ขอความร่วมมือ” ให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชันในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่และกิจกรรมที่จำเป็นจะต้องควบคุมให้มีการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าว	คณะกรรมการตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศ/คำสั่ง ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง	
๔	ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงประโยชน์ของการใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ และแอปพลิเคชันอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการใช้แอปพลิเคชัน และสร้างความเชื่อมั่นถึงประสิทธิภาพในการสืบสวนโรคจากการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าว	- คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง	
๕	ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำทุกกิจกรรม/กิจการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ D/M/H/T/T อย่างเคร่งครัด	ทุกหน่วยงาน	
๖	ให้เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต้องดำเนินการ ดังนี้ ๖.๑ ให้มีมาตรการ Home Quarantine หรือ Self Quarantine เป็นเวลา ๑๔ วัน ๖.๒ หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปปรึกษาแพทย์ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน และให้ข้อมูลที่แท้จริงกับเจ้าหน้าที่	- คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ด้านการอำนวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ์ - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง	

ที่	ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินการ
๗	<p>ขอให้ ศบค.มท. เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดใช้กลไกฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงระดับตำบลทุกตำบล (๗,๒๕๕ ตำบล) ร่วมกับกลไกสาธารณสุข (อสม. และ อสส.) ในลักษณะโครงข่ายเฝ้าระวัง “รั้งฝั่ง” เพิ่มความเข้มข้นในการสอดส่องดูแลแรงงานต่างด้าวหรือบุคคลต่างชาติที่เข้าไปในพื้นที่ หรือแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว แต่พบว่ามีสิ่งบอกร่องเหตุว่าอาจมีโอกาสติดเชื้อโควิด - 19 หากตรวจพบให้แจ้งฝ่ายปกครองทราบทันที</p>	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัคร ในพื้นที่	
๘	<p>ให้ ศบค.สร. ศบค.มท. พณ. อก. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบคำแนะนำเจ้าของกิจการต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของสินค้าของตนว่าปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด - 19 โดยเฉพาะสินค้าประมง รวมถึงการสร้าง ความเข้าใจให้กับสังคมโดยรวม ทั้งนี้ ขอให้พิจารณากำหนดสัญลักษณ์แสดงความปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด - 19 เพื่อใช้แสดงบนหีบห่อสินค้าหรือยานพาหนะที่ใช้ขนส่งด้วย</p>	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง	
๙	<p>ขอให้ กท. และ ศปม. สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในการดำเนินงานในความรับผิดชอบของ ศบค.สร. ดังนี้</p> <p>๙.๑ สนับสนุนเตียงสนามและบุคลากรทางการแพทย์จาก ทบ. ในการจัดตั้งรพ.สนาม รวมถึงสนับสนุนล่ามภาษาพม่าเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร</p> <p>๙.๒ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์จาก ทร. ในการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกทางทะเลในกลุ่มเรือประมง โดยเฉพาะในพื้นที่อ่าวไทย</p> <p>๙.๓ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์จาก ทอ. สนับสนุนการจัดตั้ง Organizational Quarantine ในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันแบดมินตันนานาชาติ ในวันที่ ๔ - ๓๑ ม.ค. ๖๔</p>	-	
๑๐	<p>ให้จัดกำลังทหาร และตำรวจ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ดังนี้</p> <p>๑๐.๑ แนวชายแดน มีการจัดตั้งจุดตรวจ ชุดลาดตระเวนของทหารและตำรวจตระเวนชายแดน ในการเฝ้าระวังตามแนวชายแดน (รวมทั้งการใช้เครื่องมือเฝ้าตรวจที่มีอยู่)</p> <p>๑๐.๒ ในพื้นที่จังหวัดชายแดน ประสาน ศบค.มท. สั่งการให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้าไปในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด ด้วยการใช้กลไกการปกครองที่มีอยู่</p> <p>๑๐.๓ ในพื้นที่จังหวัดตอนใน ให้มีการตรวจกำกับดูแลมิให้สถานประกอบการ รวมทั้งภาคเอกชน มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย</p> <p>๑๐.๔ ในทุกพื้นที่ ให้เร่งรัดสืบสวนหาขบวนการนำพา และให้มีการดำเนินคดีโดยเด็ดขาด</p>	<p>- สำนักงานจัดหางาน ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ตรวจกำกับดูแลมิให้สถานประกอบการ รวมทั้งภาคเอกชน มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย</p> <p>- ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ดำเนินการเร่งรัดสืบสวนหาขบวนการนำพา และให้มีการดำเนินคดีโดยเด็ดขาด</p>	

ที่	ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินการ
๑๑	ให้ กท. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน State Quarantine และ Alternative State Quarantine ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยของตนเอง และตรวจตราเจ้าหน้าที่โรงแรมให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อระมัดระวังไม่ให้เกิดการติดเชื้อจากในสถานที่กักกันตัว	-	
๑๒	ให้ กอ.รมน. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง และนำข้อมูลมานำเสนอในที่ประชุม ศปก.ศบค. ในครั้งถัดไป	-	
๑๓	ความคืบหน้าในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันนานาชาติ ๑๓.๑ ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ด้านสาธารณสุขจัดทำแนวปฏิบัติตลอดการจัดการแข่งขันแบดมินตัน และนำเสนอ ศปก.ศบค. เพื่อกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติต่อไป ๑๓.๒ ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ด้านสาธารณสุขกำชับและเน้นให้นักกีฬาต่างชาติและนักกีฬาไทยเข้ารับการกักกันตัวในสถานที่กักกันตัวที่กำหนด ให้ครบ ๑๔ วัน ๑๓.๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยคณะกรรมการติดต่อโรคจังหวัดบริหารจัดการความเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายถอดสดและการรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันแบดมินตัน	-	
๑๔	เห็นชอบในหลักการการจัดตั้ง Organizational Quarantine ตามที่ม.มหิตล เสนอ ทั้งนี้ ให้ประสาน สธ. (คร.) เพื่อกำหนดรายละเอียดในการปฏิบัติ รวมทั้ง อาจพิจารณานำแนวทางจัดตั้ง Organizational Quarantine ดังกล่าวไปปรับใช้กับสถาบันการศึกษาอื่นต่อไป	-	
๑๕	ให้ มท. เน้นย้ำจังหวัดให้ตรวจตราและให้เฝ้าระวังกิจกรรม/กิจการ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 อาทิ สถานบริการ ผับ บาร์ เนื่องจากเป็นสถานที่น่าห่วงกังวล เพราะอาจมีแรงงานต่างด้าวทำงานในสถานที่ดังกล่าว รวมทั้งยังเป็นสถานที่ที่มีความยากลำบากในการสอบสวนโรค โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดระยอง	- ที่ทำการปกครองจังหวัด ระยอง - อำเภอทุกอำเภอ	